



# ข่าวราชการแห่งประเทศไทย

สายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ โทร. 283-5016-7 โทรสาร 280-1591

ฉบับที่ 63/2542

## เรื่อง ความคืบหน้าในการดำเนินการขายหุ้นในธนาคารรัตนสิน จำกัด (มหาชน)

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เข้าแทรกแซงธนาคารรัตนสิน จำกัด (มหาชน) (ธนาคารแหลมทอง เดิม) โดยการสั่งลดทุน เพิ่มทุนและกำหนดให้ควรวมกิจการกับธนาคารรัตนสิน (1998) จำกัด (มหาชน) (ธนาคารรัตนสินเดิม) เพื่อหาผู้ร่วมทุนต่อไป ตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2541 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการจำหน่ายกิจการธนาคารรัตนสินเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2542 ซึ่งธนาคารร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงิน (Warburg Dillon Read) ได้ดำเนินการมาโดยลำดับ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ร่วมลงทุนในธนาคารรัตนสิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามมติคณะรัฐมนตรีได้คัดเลือกให้ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์แห่งประเทศไทย ลิงคโปร์เป็นผู้ชนะการประมูล และได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) แล้ว ในวันที่ 6 ตุลาคม 2542 นี้ โดยมีสาระสำคัญคือ ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ จะซื้อหุ้นประมาณ 75.02% ในธนาคารรัตนสินในราคาประมาณ 15,089 ล้านบาทจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ทั้งนี้ จะต้องเจรจาตกลงกันเพื่อลงนามในสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ และภายหลังจากเข้าดำเนินกิจการจะมีการปรับโครงสร้างเงินทุนของธนาคารรัตนสินให้เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ มีเงินลงทุนสุทธิจำนวนเท่ากับ 6,500 ล้านบาท ในการปรับโครงสร้างเงินทุนดังกล่าว เท่ากับธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์จ่ายค่าหุ้นในราคาที่มี premium ประมาณ 44.44% ต่อหุ้น

ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์เป็นหนึ่งในสี่ธนาคารขนาดใหญ่ของประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีเครือข่ายสาขาและสำนักงานครอบคลุมทั่วโลก โดยมีสินทรัพย์จำนวนประมาณ 1,219 พันล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวนประมาณ 145 พันล้านบาท ณ 30 มิถุนายน 2542 และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Moody's Investor Service ในระดับ B สำหรับความมั่นคงทางการเงิน และระดับ Aa2 และ Prime-1 สำหรับเงินฝากระยะยาวและระยะสั้น ตามลำดับ

ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่า การดำเนินการขายหุ้นในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อผู้ฝากเงินและเจ้าหน้าที่ของ  
ธนาคารรัตนสิน จำกัด(มหาชน) แต่อย่างใด ทั้งนี้ ทางกรมมีนโยบายที่จะให้ธนาคารรัตนสินลงการเป็นบริษัท  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นธนาคารไทยที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นต่างประเทศ

จึงแถลงมาเพื่อทราบ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

6 ตุลาคม 2542